

# สปริง แอร์ไลน์ รับมอบเครื่องบินแอร์บัส เอ320 ติดตั้งปลายปีกประหยัดเชื้อเพลิงชาร์คเล็ทลำแรก

สายการบินต้นทุนต่ำแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้รับประโยชน์จากเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพที่สุด

สปริง แอร์ไลน์ สายการบินต้นทุนต่ำที่มีฐานในเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการรับมอบเครื่องบินแอร์บัส เอ320 ติดตั้งอุปกรณ์ปลายปีกประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างชาร์คเล็ทลำแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แอร์บัส เอ320 ลำดังกล่าวทำการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ซีเอฟเอ็ม56 ประกอบด้วยที่นั่งโดยสารชั้นประหยัดจำนวน 180 ที่นั่ง ซึ่งแอร์บัส เอ320 ที่ได้รับมอบนี้จะทำการบินครั้งแรกจากเซี่ยงไฮ้สู่จุดหมายปลายทางภายในประเทศ ในวันที่ 27 กันยายน นี้



“เรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้รับมอบเครื่องบิน แอร์บัส เอ320 ติดตั้งอุปกรณ์ปลายปีกประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างชาร์คเล็ท” มร. หวาง เจิ้งหัว ประธานกรรมการสายการบิน สปริง แอร์ไลน์ กล่าวพร้อมเสริม “ในฐานะสายการบินต้นทุนต่ำ สปริง แอร์ไลน์ มุ่งมั่นที่จะให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพของการเดินทางทางอากาศที่ทันสมัย โดยการเก็บค่าโดยสารในราคาไม่แพง โดยเครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ ในขณะที่ยังคงให้บริการในระดับพรีเมียมเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารและอุปกรณ์ปลายปีกชาร์คเล็ทจะช่วยลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงรวมถึงลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น”

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เครื่องบิน เอ320 ของเรามีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของสายการบิน สปริง แอร์ไลน์” มร. จอห์น เลอี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์กล่าวพร้อมเสริม “สายการบิน สปริง แอร์ไลน์ เป็นผู้บุกเบิกการดำเนินธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ โดยการนำเครื่องบิน เอ320 ติดตั้งอุปกรณ์ปลายปีกชาร์คเล็ทเข้ามาให้บริการในฝูงบินยังช่วยให้สายการบินลดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นในขณะที่ผู้โดยสารยังคงได้รับความสะดวกสบายจากห้องโดยสารที่ดีที่สุดของเครื่องบินทางเดินเดี่ยวนี้”

ชาร์คเล็ท ปลายปีกเครื่องบินทรงประสิทธิภาพขนาดสูง 2.4 เมตร ได้รับการผลิตจากคอมโพสิตน้ำหนักเบาเพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับติดตั้งกับเครื่องบินแอร์บัสตระกูลเอ 320 แบบใหม่และยังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ติดตั้งในเครื่องบินตระกูล เอ 320นีโอรุ่นใหม่ โดยชาร์คเล็ทจะช่วยลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงลงถึงร้อยละ 4 ในการบินพิสัยไกลและมอบความยืดหยุ่นในการบินให้แก่บรรดาสายการบินด้วยพิสัยการบินที่เพิ่มขึ้น 100 ไมล์ทะเลหรือความสามารถในการบรรทุกสัมภาระได้มากสูงสุดถึง 450 กิโลกรัม

สายการบิน สปริง แอร์ไลน์ เป็นหนึ่งในบริษัทสายการบินเอกชนแห่งแรกของประเทศจีน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยเปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ มากกว่า 50 เส้นทาง ซึ่งฝูงบินของสายการบินจะประกอบด้วย แอร์บัส เอ320 ทั้งสิ้น 37 ลำ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 นี้

เครื่องบินตระกูล เอ320 ครองตำแหน่งเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ขายดีและมีความทันสมัยที่สุดในโลก ด้วยความน่าเชื่อถือในระดับสูงที่สามารถพิสูจน์ได้ ระยะเวลาการดำเนินการที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงค่าดำเนินการที่ต่ำ ทำให้มียอดสั่งซื้อมากกว่า 9,800 ลำ โดยเครื่องบินกว่า 5,700 ลำ ได้ทำการส่งมอบให้ลูกค้าแล้วมากกว่า 385 รายทั่วโลก